

## พระราชดำรัส

ในโอกาสที่คณะผู้ปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดำริ เข้าเฝ้าฯ

ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร

วันพฤหัสบดี ที่ ๔ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๓๙



ขอถือโอกาสนี้ขอบคุณทุกๆ ท่านที่ได้มาพร้อมกันในวันนี้อีกครั้งหนึ่ง ในปีหนึ่งๆ นั้นเราก็ได้มีโอกาสพบกันและได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันหรือตั้งแนวทางในการดำเนินการต่อไป เพราะว่าถ้าไม่มีการพบปะกัน เพื่อที่จะเอาประสบการณ์ของแต่ละคนมาเล่าสู่กันฟังแล้วรวบรวมเป็นประเด็นที่จะปฏิบัติงานต่อไปนั้น งานพัฒนาที่ทำอยู่ก็จะทำได้ช้าและมีประสิทธิภาพไม่ดีเท่าที่ควร เนื่องจากงานต่างๆ ที่ทำมา ผู้ที่ได้ปฏิบัติอยู่เป็นเวลานาน ก็คงจะทราบที่เราทำงานในลักษณะที่แก้ปัญหาของแต่ละแห่งของแต่ละที่ โดยที่ไม่ได้วางเป้าหมายล่วงหน้าว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ สุดแต่สิ่งใดเหมาะสมกับสถานการณ์ใด และมาทีหลัง เราก็มารวบรวมเอาว่าที่ปฏิบัติไปนั้นถูกต้องเหมาะสมดีแล้วแค่ไหน และก็เขียนไว้เป็นแนวทาง เพื่อที่จะว่า ในคราวหน้า ในอนาคตต่อไปจะหลีกเลี่ยงสิ่ง que ปฏิบัติไปแล้วไม่ได้ผล หันมาทำสิ่งที่ปฏิบัติการแล้วมีประโยชน์มีคุณค่า

ผู้ที่เป็นแกนหลักในงานเท่าที่ผ่านมาคือ ตำรวจตระเวนชายแดนทั้งหลาย ซึ่งได้ปฏิบัติงานในโครงการโรงเรียนสำหรับบุคคลที่อยู่ในเขตห่างไกลการคมนาคม หรือโรงเรียนชาวเขา และที่เรียกกันว่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนั้น เป็นโครงการที่มีมาถึง ๔๐ กว่าปีแล้ว แต่ที่ข้าพเจ้าได้มีโอกาสเข้ามาเกี่ยวข้อง มาร่วมงานนั้น ก็เป็นเวลาไม่ถึงครึ่งของโครงการโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่ดำเนินการมา แต่ก็ได้เห็นพอเป็นตัวอย่างเล่าสู่กับนักเรียน ผู้อยู่ในโครงการว่า ในการที่จะดำเนินการโดยที่มีเป้าหมายว่าจะให้คุณภาพชีวิตโดยรวมๆ ของนักเรียนแต่ละคน และของพื้นที่ หรือชุมชนหมู่บ้านของนักเรียนนั้น มีความก้าวหน้าอยู่กันอย่างดี อยู่เย็นเป็นสุขได้นั้น ไม่ใช่สิ่งที่ทำได้โดยง่าย แต่ละบุคคลที่ตั้งใจที่จะปฏิบัติหน้าที่อยู่นั้น ก็ต้องอาศัยความพยายาม ความอดทนอย่างมาก และงานหลายอย่างที่ทำนั้น คนๆ เดียวก็ไม่มีแรงที่จะสามารถทำได้ หรือว่าไม่มีความรู้พอที่จะให้ผู้ที่เรากำลังทำงาน ซึ่งงานที่ปฏิบัติอยู่

คือ จะให้คนอยู่ที่กินดี เจริญรุ่งเรืองนั้น ก็ต้องอาศัยบุคคลอื่นอีกเป็นจำนวนมาก อย่างที่เห็นในวันนี้ ก็มีคนจากหลายหน่วยงานมาอยู่เต็มห้องนี้ ล้วนมาจากหน่วยงานคนละหน่วยและทำงานต่างชนิดกัน แต่ว่าทุกคนก็ต้องอาศัยเวลา สละเวลา สละความคิดมาร่วมกันทำในสิ่งในโครงการเดียวกันนั้นจึงจะประสบความสำเร็จ เท่าที่เราได้เห็นกันอยู่นั้นคือว่า เวลาเห็นหรือปฏิบัติตามงานที่ประชุมกัน แล้วตั้งเป็นแนวปฏิบัตินั้นอาจจะดูง่าย ดูเล็กน้อยดูสะดวกสบายในการปฏิบัติ แต่จริงๆ แล้วนั้นก็ต้องอาศัยความพยายาม อย่างที่เห็นว่าคนต้องมารวมกันมากมายถึงเท่านี้ ก็ทำให้นักเรียนคงจะได้ทราบแนว แล้วก็เป็นเครื่องเตรียมตัวต่อไปว่า ถ้าเติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้ว จะดำเนินชีวิตให้ดีหรือว่าจะให้งานที่ปฏิบัติประสบความสำเร็จนั้น เราก็ต้องมีความสัมพันธ์กับคนอื่นที่ดี ปฏิบัติตัวเองให้เป็นที่ยอมรับของผู้อื่น จึงจะปฏิบัติงานนั้นได้ดี จะได้อยู่อย่างมีความสุข มีความเจริญ มีความสบายใจ อย่างงานต่างๆ ที่มีอยู่ปฏิบัติอยู่นั้น ก็คงไม่ต้องกล่าวซ้ำซากอีก เพราะว่ารายงานที่เขียนขึ้นสำหรับการปฏิบัติงานนั้นก็มียู่ละเอียดแล้ว และก็มีข้อเขียนต่างๆ อีกเป็นอันมาก

ฉะนั้นในโอกาสนี้ ก็ขอให้ทุกท่านที่มาจากหน่วยงานทางราชการและหน่วยงานของเอกชน หรือเอกชนคนที่มาช่วยงานโดยที่ไม่ได้ขึ้นกับหน่วยงานต่างๆ ซึ่งก็มีอยู่นี้ ขอให้ทุกๆ ท่านมีกำลังกาย กำลังใจที่เข้มแข็งและสามารถฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ ที่มีอยู่ และได้ประสบความสำเร็จทั้งในชีวิตส่วนตัว ทั้งในการปฏิบัติหน้าที่ทุกๆ อย่าง ทุกๆ ประการ

